

KẾ HOẠCH

**Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị**

Thực hiện Kế hoạch số 402-KH/TU, ngày 31/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (viết tắt là *Kết luận 127-KL/TW, Kế hoạch số 402-KH/TU*). Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tình hình mới, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Kết luận số 127-KL/TW và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

- Công tác quán triệt, tuyên truyền phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tập trung những vấn đề cốt lõi, trọng tâm cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

II. LỘ TRÌNH VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Từ nay đến tháng 6/2025:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW như: Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 128-KL/TW, ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ; Công văn số 3146-CV/TU ngày 03/3/2025 về việc thực hiện Kết luận số 126-KL/TW, Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công văn số 3156-CV/TU, ngày

04/3/2025 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Công văn số 3168-CV/TU, ngày 10/3/2025 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ; Công văn số 1289-CV/HU ngày 06/3/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện một số nội dung tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Công văn số 1304-CV/HU ngày 17/3/2025 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ. Đặc biệt là Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung phân tích, lý giải có sức thuyết phục (cơ sở lý luận và thực tiễn) vì sao phải sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, nhất là việc nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện mô hình địa phương 2 cấp; khẳng định đây là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian chồng chéo; tiết kiệm ngân sách, tạo điều kiện để quy hoạch, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý hơn; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước và thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

- Khẳng định sự thống nhất, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “càng làm sớm càng có lợi cho Nhân dân, cho đất nước” trong triển khai thực hiện toàn diện, triệt để sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Tuyên truyền tiên độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng các đề án bảo đảm khoa học, dân chủ, cầu thị, bám sát vào tình hình thực tiễn, lộ trình triển khai các nhiệm vụ: (1) Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; (2) Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã) sau khi sáp nhập, hợp nhất; (3) Đề án về hệ thống tổ chức đảng ở địa phương (cấp tỉnh và cấp xã); (4) Đề án về hệ thống tòa án, viện kiểm sát ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện; (5) Đề án về tiếp tục sắp xếp tổ chức Quân đội. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về quá trình rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013... bảo đảm sự thống nhất, cơ sở pháp lý vững chắc, sự chỉ đạo nhanh, gọn, thông suốt từ Trung ương tới địa phương, tránh tạo khoảng trống trong quản lý Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuyên truyền các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, khoa học của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý đối với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của các cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

2. Từ tháng 6/2025 và thời gian tiếp theo

2.1. Tuyên truyền thực tiễn quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Kết luận 127-KL/TW, gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, vùng, địa phương. Trong đó, làm rõ các yếu tố tác động, phát sinh trong quá trình triển khai (như việc quy hoạch, mở rộng không gian phát triển, các lợi thế và định hướng phát triển giai đoạn mới...; quy mô chính quyền địa phương cấp xã; mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền địa phương...); những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập; những ý kiến đề xuất, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận 121-KL/TW, Kết luận số 126-KL/TW, Kết luận số 127-KL/TW, Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về vấn đề liên quan.

2.2. Kịp thời thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ về vấn đề này; tiêu chí, căn cứ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

2.3. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp quyết liệt để vượt qua thách thức, rào cản, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiệu quả, đúng tiến độ; cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến và hy sinh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phê phán mạnh mẽ tư tưởng bảo thủ, không quyết liệt, an phận, ngại thay đổi, né tránh trách nhiệm, sao nhãng, lơ là công việc, ảnh hưởng đến quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

1.1. Tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Kết luận số 127-KL/TW, các văn bản liên quan, các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của tỉnh, của huyện.

1.2. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên trang/cổng thông tin điện tử, kênh thông tin, tuyên truyền của các ngành, cơ quan, đơn vị, trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...); thông qua hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; tại hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể và hoạt động của đội ngũ báo cáo

viên, tuyên truyền viên cơ sở; qua các tài liệu, sách báo, tuyên truyền được cấp phát.

2. Đối tượng tuyên truyền

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy

- Chủ trì tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả Kết luận 127-KL/TW, các văn bản liên quan, văn bản mới về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Trung ương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của tỉnh, của huyện.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền huyện và cơ sở xây dựng, chia sẻ, lan tỏa tin, bài viết, bài phân tích, diễn đàn, chương trình làm nổi bật chủ trương của Đảng về vấn đề tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kịp thời phản ánh sâu sắc quá trình, tiến độ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

- Chỉ đạo nắm chắc dư luận xã hội, tình hình nhân dân; thường xuyên đôn đốc các lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc về việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

2. Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu để chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận 127-KL/TW và các văn bản liên quan, văn bản mới bảo đảm kịp thời, hiệu quả, toàn diện và đúng tiến độ đề ra.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội cơ sở làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nhất là động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc diện tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy đồng thuận trong triển khai thực hiện.

4. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin, truyền truyền, nhất là trên không gian mạng; thường xuyên rà soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, tin giả gây hoang mang trong dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác, đấu tranh, phản bác

các thông tin sai trái, thù địch lợi dụng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

5. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

- Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về các nội dung theo lộ trình tại Mục II; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, không để phát sinh phức tạp.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, Kế hoạch số 402-KH/TU. Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Chi Hội